



Thai Rath
 Circulation: 800,000
 Ad Rate: 3,000

ไทยรัฐ

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 ตุลาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22168

หน้า: 1(ขวา), 14

Col.Inch: 36.06 **Ad Value:** 108,180

PRValue (x3): 324,540

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตร.อุยธยาได้อุ้ม-รีดพ่อค้าเห็ด อ้างถูกอริกลั่นแกล้ง

ตร.อุยธยา ได้อุ้ม-รีด พ่อค้าเห็ด อ้างถูกอริ กลั่นแกล้ง

5 สีกากีชุดสืบเมืองกรุง
 เก่า ออกโรงโต้พ่อค้าเห็ด
 หัวหมอ หลังโพสต์เฟซบุ๊ก
 อ้างโดน ★ มีต่อหน้า 14

ตร.อุยธยา ☆ ต่อจากหน้า 1

5 ตำรวจอุ้มรีดทรัพย์ 2 หมื่นบาท ชี้แจงก่อนเข้ากันบ้าน
 ได้แสดงบัตร ป.ป.ส.อย่างถูกต้อง เชื้อ โคนกั้นแกล้ง
 จาก พ.ต.ท.และ ร.ต.อ. คู่อริสังกัดเดียวกันบงการอยู่
 เบื้องหลัง แดมยุยงให้คู่กรณีไปแจ้งความกล่าวหา
 ยันจะขอพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรม
 ยังเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไปว่า
 ฝ่ายใดโกหก กรณีนายสุวิทย์ สุนทรวิทย์ อายุ 39 ปี
 เกษตรกรปลูกเห็ด อยู่บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ 7 ต.มหา
 พรหมณี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าแจ้งความ
 กับ ร.ต.อ.ธวัชชวล สังข์นวล รอง สว. (สอบสวน)
 สภ.บางบาล ขอให้ดำเนินคดีกับชุดสืบสวน กก.ภ.
 จ.พระนครศรีอยุธยา 5 นาย หลังร่วมเข้ากันบ้าน
 และอุ้มนายสุวิทย์ขึ้นรถยนต์ไปรีดเงิน 20,000 บาท
 อ้างว่าผู้เสียหายเกี่ยวพันการค้ายาบ้า จากนั้นนาย
 สุวิทย์ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กประจานการทำงานของ
 ตำรวจทั้ง 5 นาย ต่อมา ร.ต.อ.อัฐพร สุขญาณกิจ
 ร.ต.อ.ธีรภัทร ไวยครุฑฐิติ ค.ต.สมโภชน์ สุขนิยม
 ค.ต.เกษม มามะ และ จ.ส.ต.จุฑาพรรณ วายนต์
 ตำรวจ กก.สส.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าแจ้งความ
 พนักงานสอบสวนคนเดียวกัน ให้ดำเนินคดีกับนาย
 สุวิทย์ ในข้อหาผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ความคืบหน้าเรื่องนี้ เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่
 30 ก.ย. ที่ กก.สส.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าว
 ได้เข้าพบกับตำรวจทั้ง 5 นายที่ถูกนายสุวิทย์กล่าวหา
 พร้อมเปิดใจถึงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 ว่า เรื่องที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริงตามที่ เป็น
 ข่าว การที่ตำรวจชุดจับกุมจะออกปฏิบัติหน้าที่ทุก
 ครั้งจะต้องมีบัตรเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ตามอำนาจ

และกฎหมายในการเข้าตรวจค้น วันเกิดเหตุชุด
 จับกุมทั้ง 5 นาย รับแจ้งจากสายลับว่าบ้านนาย
 สุวิทย์ลักลอบค้ายาเสพติด ชุดจับกุมได้เดินทางไป
 ตรวจสอบพร้อมแสดงบัตร ป.ป.ส.ขอเข้าตรวจค้น
 แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด จากนั้นได้เชิญ
 ตัวนายสุวิทย์มาลงบันทึกจับกุม ระหว่างนั้นนายสุวิทย์
 อ้างว่ารู้จักกับพันตำรวจโทนายหนึ่งอยู่ใน กก.สส.ภ.จ.
 พระนครศรีอยุธยา เหมือนกัน แต่ชุดจับกุม ไม่รับฟัง
 และนำตัวนายสุวิทย์ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน

ตำรวจชุดจับกุมชี้แจงข้อเท็จจริงอีกว่า ต่อมา
 นายสุวิทย์นำเรื่องราวทั้งหมดไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
 อ้างว่า ถูกตำรวจทั้ง 5 นายอุ้มออกจากบ้านและ
 ปูกรรโชกทรัพย์จำนวนเงิน 20,000 บาท ทำให้พวก
 ตนเสียหาย พวกตนได้ไปแจ้งความเอาผิดกับนายสุวิทย์
 ฐานผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เนื่องจากโพสต์ข้อความ
 กล่าวหาว่ากรรโชกทรัพย์ ส่วนเรื่องการจับกุมดังกล่าว
 พวกตนได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง
 พวกตนที่ตกเป็นข่าวรู้สึกเสียใจและหมดกำลังใจ
 ในการทำงาน ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมอยากบอก
 กับสังคมว่าพวกตนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งอย่างตรงไป
 ตรงมา ไม่เคยไปอุ้มหรือรีดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด และ
 การตรวจค้นจะต้องมีบัตร ป.ป.ส.ไปแสดงตนทุกครั้ง

“เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น พวกตนทั้ง 5 นาย
 ทราบดีว่ามีตำรวจสังกัดเดียวกันยศ พ.ต.ท. และ
 ร.ต.อ. ที่ไม่ถูกกัน พยายามกลั่นแกล้งเนื่องจากนาย
 สุวิทย์รู้จักกับนายตำรวจระดับสารวัตรคนดังกล่าว
 และนายตำรวจคนนี้ได้ยุยงให้นายสุวิทย์ไปแจ้งความ
 จับพวกตนในข้อหาอุ้มรีดเงิน 20,000 บาท ยืนยันว่า
 เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง ความจริงคือพวกตน
 ถูกพันตำรวจโทคนดังกล่าวกลั่นแกล้งสาเหตุเพราะ
 ครั้งหนึ่งชุดจับกุมของพวกตนทั้ง 5 คน ได้จับกุม
 พ่อค้ายาบ้ารายหนึ่ง และถูก พ.ต.ท. พร้อม ร.ต.อ.
 คู่กรณี ขอร้องไม่ให้จับกุมเพราะเป็นพรรคพวกกัน
 แต่พวกตนไม่ยอม ทำให้ตำรวจทั้ง 2 นายเกิดความ
 ไม่พอใจเป็นเหตุให้พวกตนถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความ
 เป็นธรรม อยากชี้แจงให้สังคมรับรู้ว่า สิ่งที่พวกตน
 ทำทุกครั้งถูกต้อง จะขอนำหลักฐานทั้งหมดไปต่อผู้
 และพิสูจน์ความจริงให้กระจ่าง เรื่องนี้จะขอให้ เป็น
 ไปตามกระบวนการยุติธรรม” ตำรวจชุดจับกุมกล่าว